



## {Ol lo hum ma os leh li di ni al la zdi hu wa 'is ma tu am ri

Ông Abu Huroiroh thuật lại: Thiên Sứ của Allah ﷺ thường cầu xin: {Ol lo hum ma os leh li di ni al la zdi hu wa 'is ma tu am ri, wa os leh li dun ya yal la ti fi ha ma 'a shi, wa os leh li a khi ro ti al la ti fi ha ma 'a di, waj a lil ha ya ta zi ya da tan li fi kul li khoir, waj 'a lil mû ta ro ha tan li min kul li shar.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ đã cầu xin Allah với những lời mà trong đó chứa đựng các nguyên tắc đạo đức tốt đẹp mà Người được phái đến để hoàn thành. Đó là sự cải thiện tôn giáo, thế giới này và Đời sau. Vì vậy, trong lời cầu xin ngắn gọn này, Người đã cầu xin sự cải thiện cho ba thứ cốt lõi, và Người bắt đầu với tôn giáo bởi vì với nó sẽ cải thiện cho cả hai thế giới, Người nói: (Ol lo hum ma os leh li di ni) - (Lạy Allah, xin Ngài cải thiện tôn giáo của bề tôi cho bề tôi) để bề tôi có thể thực hiện lễ nghĩa và nghi thức của nó một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. (al la zdi hu wa 'is ma tu am ri) - (cái mà nó là sự bảo vệ mọi việc của bề tôi), bởi vì nếu tôn giáo của bề tôi hư hỏng, mọi vụ việc của bề tôi cũng sẽ hư hỏng, và bề tôi sẽ thất bại và thua cuộc, và bởi vì tôn giáo cũng không thể đạt được sự cải thiện trọn vẹn nếu cuộc sống thế tục không được cải thiện, vì vậy Người ﷺ nói: (wa os leh li dun ya ya) - (và xin Ngài cải thiện cuộc sống thế tục cho bề tôi) bằng cách cho bề tôi sức khỏe thể chất, sự an toàn, sinh kế, một người vợ tốt, con cái ngoan ngoãn và những gì bề tôi cần, và những thứ đó là Halal, đồng thời giúp bề tôi vâng lời Ngài. Sau đó, Người ﷺ đề cập đến lý do về sự kêu cầu của mình bằng cách nói: (al la ti fi ha ma 'a shi) - (cái mà nó là sinh kế của bề tôi), tức là nơi bề tôi sống và là không gian cho cuộc sống của bề tôi. (wa os lih li a khi ro ti al la ti fi ha ma 'a di) - (và xin Ngài cải thiện cuộc sống Đời Sau cho bề tôi, nơi mà bề tôi sẽ trở về) để gặp Ngài bằng những việc làm tốt. Allah ban cho người bề tôi thành công trong sự thờ phượng và sự chân thành, và một kết thúc tốt đẹp. Thiên Sứ của Allah ﷺ đã sắp xếp thế giới Đời Sau sau thế giới này, bởi thế giới này là phương tiện cải thiện cho thế giới Đời Sau. Ai sống công chính ở đời này theo ý Allah thì Đời Sau sẽ công chính và hạnh phúc. (waj a lil ha ya ta) - (xin Ngài làm cho cuộc sống) thêm dài lâu (zi ya da tan li fi kul li khoir) - (thêm nhiều điều tốt đẹp cho bề tôi) từ việc thu được nhiều hành động tốt; (waj 'a lil mû ta ro ha tan li min kul li shar) - (và xin Ngài làm cái chết đến với bề tôi một cách nhanh chóng và được thoải mái và an toàn khỏi những thử thách và những khó khăn của đời này và Đời Sau).

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

